

Số: /SKHĐT-KTN
V/v tham gia ý kiến vào đề xuất
phân bổ nguồn vốn sự nghiệp ngân
sách Trung ương còn lại thực hiện
Chương trình MTQG xây dựng
nông thôn mới năm 2023.

Bắc Giang, ngày tháng 9 năm 2023

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 2079/SNN-NTM ngày 08/9/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đề xuất và bổ sung hồ sơ phân bổ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương còn lại thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023. Sau khi nghiên cứu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT một số nội dung như sau:

- Đề nghị tổng hợp tất cả các nội dung đề xuất phân bổ vốn (bao gồm vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách tỉnh) theo các nội dung chi của các nội dung thành phần thuộc chương trình theo quy định. Đồng thời làm rõ căn cứ pháp lý, định mức để đề xuất các nội dung phân bổ cho phù hợp với quy định của pháp luật (bao gồm vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách tỉnh).

- Đối với nội dung thực hiện chương trình Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2025, đề nghị xem xét một số nội dung sau:

+ Tại biểu đề xuất nội dung kinh phí thực hiện chương trình, đề nghị xem xét lại dự kiến kinh phí thực hiện năm 2023 (đề xuất bằng với dự kiến kinh phí thực hiện giai đoạn 2023-2025 là chưa phù hợp).

+ Đối với nội dung của thực hiện của Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị làm rõ văn bản chấp thuận của trung ương đồng ý thuộc mô hình chỉ đạo điểm của Trung ương thuộc chương trình.

+ Đối với nội dung thực hiện của Sở Tài nguyên và Môi trường: Đề nghị xem xét lại việc bố trí kinh phí để thực hiện công tác phân tích, quan trắc môi trường, do công tác quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh được thực hiện hàng năm; Làm rõ sự cần thiết và dự kiến nội dung xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về cảnh quan, môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp tại các khu dân cư, do UBND các huyện cũng đề xuất thực hiện các nội dung trên.

+ Đối với nội dung thực hiện của UBND huyện Yên Thế: Đề nghị xem lại phần kinh phí thực hiện Đề án “ Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ

nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh” là chưa phù hợp với tình hình triển khai công tác thu gom xử lý rác thải trên địa bàn huyện hiện nay.

(Văn bản đề xuất phân bổ vốn sự nghiệp sau khi bổ sung, hoàn chỉnh gửi lại Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 22/9/2023)

Trên đây là ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, hoàn chỉnh hồ sơ để thẩm định theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, PGD (Hưởng);
- Lưu VT, KTN(Lệ).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Hưởng